



สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 30 เมษายน 2562

ปีที่: 69

ฉบับที่: 24015

หน้า: 12(บนขวา)

Col.Inch: 25.93 Ad Value: 22,040.50 PRValue (x3): 66,121.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปปท.-ดีเอสไอสอบสวนข้อมูลเชิงลึก/พบ2จังหวัดมีมูลความผิด จี๊ฟันจนท.เอี่ยวหักหัวคิวเงินคนพิการ...

ปปท.-ดีเอสไอสอบสวนข้อมูลเชิงลึก/พบ2จังหวัดมีมูลความผิด จี๊ฟันจนท.เอี่ยวหักหัวคิวเงินคนพิการ

ภาพลึกลับ : จากกรณีผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาใน จ.กาฬสินธุ์ ร้องเรียนกับเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักนายกรัฐมนตรี ป.ป.ท., ป.ป.ช., สตง. และดีเอสไอ ทำการตรวจสอบเงินค่าจ้างเหมาดูแลคนพิการทางสติปัญญา ตามมาตรา 35 โดยอ้างว่าถูกชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาใน จ.กาฬสินธุ์ หักหัวคิวเงินค่าจ้าง และบริหารจัดการส่อไปในทางไม่โปร่งใส โดยจ่ายค่าจ้างให้เพียงเดือนละ 2,000-5,000 บาท จาก

ค่าจ้างจริงเดือนละ 9,125 บาท หรือปีละ 109,500 บาท กระทั่ง ป.ป.ท. และดีเอสไอ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในเชิงลึก ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น

ล่าสุดที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ จ.กาฬสินธุ์ บ้านเสริมชัยศรี ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นางอรษา วงษา รองประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ จ.กาฬสินธุ์ ร้องเรียน เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ถึงขณะนี้

มีความคืบหน้าไปมาก โดยล่าสุด เครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการจากส่วนกลาง ได้แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมามี ป.ป.ท.ได้สรุปผลการสอบสวนกรณีร้องเรียน หักเงินค่าจ้างผู้ดูแลคนพิการ พร้อมระบุว่าเข้าข่ายการกระทำผิดใน 2 จังหวัด คือ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.นครพนม

นางอรษา วงษา รองประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าว ว่า หลังจากทราบผลการสรุปดังกล่าว รู้สึก ผ่อนคลายและดีใจมาก เพราะการเรียกร้องสิทธิให้กับคนพิการไม่สูญเปล่า ซึ่งเราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ปกครองคนพิการและคนพิการมานานมาก นับเป็นการต่อสู้ท่ามกลางความกดดันหลายอย่าง เราเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา ที่เป็นผู้ปกครองเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีที่พิการ และยังคงอดทนเสียสละในการเดินทางไปส่งเอกสาร ให้ปากคำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหลายหน่วยงาน รวมทั้งเดินทางออกเยี่ยมออกสำรวจคนพิการและทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการทั่วประเทศ